



สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

ติดตามมติโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอและมอบหมายสำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๕๑,๙๐๔.๗๓ ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (๓ปี)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นสมควรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้และอนุมัติเงินจัดสรรไว้แล้วสำหรับการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๘,๒๒๔ โรงเรียน (ระดับประถมศึกษา ๗,๐๗๙ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา ๑,๑๔๕ โรงเรียน) ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของชุมชนตนเอง ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน บ้าน (ครอบครัว) วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ และโรงเรียน ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและทำให้ “โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางในชุมชน” อย่างแท้จริง โดยในส่วนของการดำเนินโครงการนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินการใน ๓ ด้านที่สำคัญ คือ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ด้านการส่งเสริมการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และ (๓) ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่นั้น ๆ ในการบริหารจัดการการศึกษาโดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการใน ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาตามแนวนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและผู้เรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา (๒) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency –Based Curriculum) (๓) การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการจ้างครูชาวต่างชาติ (๔) การพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาจีน และ (๕) การพัฒนาและ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๕๑,๙๐๔.๗๓ ล้านบาท** ประกอบด้วย (๑) งบลงทุน ๑๙,๗๖๖๐๒ ล้านบาท สำหรับการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์สื่อและสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียน อัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ Coding STEM ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Sound Lab) และสนามกีฬา เป็นต้น (๒) งบดำเนินงาน ๓๐,๔๗๗.๔๙ ล้านบาท สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนา บุคลากร เป็นต้น และ (๓) งบรายจ่ายอื่น ๑,๖๖๑.๒๒ ล้านบาท เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในต่างประเทศ และการจัดทำเครื่องมือวัด ประเมินผลระดับชั้นเรียนที่มุ่งเน้นวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี เป็นต้น

ติดตามข่าวโดย
นายสิทธิชัย อ่อนสี
(นิติกรปฏิบัติการ)